

Mên Chào Cộng Đồng Smoky Hill,

Chào mừng bạn đến với năm học 2024-2025! Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể thư giãn, suy ngẫm và nạp lại năng lượng trong kỳ nghỉ hè. Cuối cùng tôi cũng có một kỳ nghỉ thực sự cùng vợ và ba đứa con, và tôi đã tận dụng tối đa thời gian tôi rời khỏi Smoky Hill.

Bây giờ đã đến lúc trở lại làm việc và tôi đang háo hức chờ đợi sự trở lại của tất cả các em học sinh.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho TẤT CẢ học sinh một môi trường học tập công bình và hòa nhập, nhằm trau dồi kiến thức, kỹ năng, thói quen tư duy và năng lực xã hội cần thiết để phát triển và đóng góp cho một thế giới năng động của thế kỷ 21. **Tầm nhìn của chúng tôi** là đảm bảo rằng mỗi thành viên trong cộng đồng của chúng tôi được trang bị về mặt tinh thần, giao tiếp và cảm xúc để theo đuổi mục đích của họ. Chúng tôi tin rằng tất cả học sinh đều có thể thành công và đã xác định được các **Giá trị cốt lõi**, hướng dẫn chúng tôi trong việc hiện thực hóa niềm tin này: **Trách Nhiệm Giải Trình, Công Bình, Tư Duy Phát Triển, Kỳ Vọng Cao, Mối Quan Hệ Và Sự Tôn Trọng**. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác làm việc để đáp ứng nhu cầu của TẤT CẢ học viên—from những người khuyết tật đến những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, đến những người đa ngôn ngữ, đến những người được hưởng lợi từ sự độc lập và tất cả những người khác. Giải quyết và khắc phục những bất bình đẳng và chênh lệch lâu đời để chúng tôi có thể thúc đẩy và đảm bảo sự tham gia lành mạnh cho TẤT CẢ học sinh, là trách nhiệm chung của chúng tôi. Những thách thức này đòi hỏi chúng tôi phải xem xét vai trò của mình trong việc đảm bảo sự thành công của học sinh và chúng tôi là những người tham gia tích cực, không ngừng nghỉ trong nỗ lực này.

Chúng tôi sẽ tập trung vào các sáng kiến sau đây trong năm học 2024-2025:

- Cung cấp cho mỗi học sinh những trải nghiệm học tập đích thực và nghiêm ngặt bằng phương pháp giảng dạy, đáp ứng về mặt văn hóa và dựa trên bằng chứng.
- Tăng số lượng học sinh đi học hàng ngày và giảm tình trạng vắng mặt thường xuyên.
- Giảm sự bất cân xứng về chủng tộc và khả năng dự đoán trong kỷ luật của học sinh bằng cách Thực Hành Phục Hồi, xây dựng cộng đồng và các biện pháp can thiệp có mục tiêu.
- Loại bỏ các rào cản trong học tập bằng cách hạn chế việc học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học.
- Tăng cường sự an toàn và hỗ trợ cho học sinh và nhân viên bằng các giao thức bảo mật nâng cao và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
- Xác định và thiết lập “The Buffalo Way” cho nhân viên, học sinh và thành viên trong cộng đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hiện thực hóa mong muốn chung của chúng tôi để đạt được **sự xuất sắc bền vững**. **Xuất sắc** trong giảng dạy và học tập. **Xuất sắc** trong thể thao và nghệ thuật. **Xuất sắc** về vốn chủ sở hữu. **Sự xuất sắc** trong hòa nhập. **Sự xuất sắc** trong văn hóa toàn trường. **Xuất sắc** trong việc chuẩn bị sau trung học.

Tôi rất vui mừng được bắt đầu cuộc hành trình thú vị này với bạn

Cảm ơn bạn trước vì đã tiếp tục ủng hộ và tin tưởng.

HERD Forward

Trân trọng,

Hiệu Trưởng Dr. Andre Bala
Trường Trung Học Smoky Hill